

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๕๘/ว๔๙๒



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ ๖๗”

เรียน -----แจ้งท้าย-----

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ ๖๗” สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บริหาร ศึกษาานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำนวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และ ๓) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีกำหนดจัดการประกวดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผลการแข่งขัน “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ ๖๗” ให้กับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดของท่าน ทราบ อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ ๒ นำนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจัดนิทรรศการ(ภายในบูธของโรงเรียน) และนำเสนอเวทีกลาง ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคอนเวนชันโรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ต้นทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โทร. ๐ ๓๔๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐ ๓๔๕๖๔๐๐๗

ผู้ประสานงาน นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทรศัพท์ ๐๙๘ ๒๗๔๑๖๔๑

แจ้งท้าย

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
๖. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
๗. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
๘. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผลการประกวดแข่งขัน “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ ๖๗” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ ๖๗” สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู ผู้บริหาร ศึกษาานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำนวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และ ๓) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บัดนี้ การดำเนินการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการประกวดแข่งขัน “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ละประเภท ให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโอภาส ต้นทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
1	นางวิษุภณี บุญทวี ผู้อำนวยการ	รูปแบบการบริหารจัดการด้วยแนวคิดการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (DSLK MODEL)	เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง	
2	นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง ผู้อำนวยการ	การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ (BANSAMYOD MODEL)	บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4	รองชนะเลิศ เหรียญทอง 2	นำเสนอวันที่ 29 มีนาคม 2567 รร.ราชศุภมมิตร
3	นายบุญเลิศ แสงทอง *นางสาวสมฤทัย พาที นางสาวจิรวรรณ ปรีชา นางสาวพรพรรณ เสมทับ	1.การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ PARE MODEL	ร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง	
4	นายบุญเลิศ แสงทอง *นางสาวจิรวรรณ ปรีชา นางสาวสมฤทัย พาที นางสาวพรพรรณ เสมทับ	2.การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ ROMKLAO KAN MODEL ในโรงเรียน ร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)	ร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง	
5	นางสาวนภัสพร ทองพราย รองผู้อำนวยการ	รูปแบบการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย SUPER Model	บ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทอง	
6	นายธันวา ทรัพย์ธณภูมิ รองผู้อำนวยการ	การพัฒนาทักษะอาชีพด้วย MESUK PLUS model	บ้านพู่เลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	รองชนะเลิศ เหรียญทอง 1	นำเสนอวันที่ 29 มีนาคม 2567 รร.ราชศุภมมิตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้เหรียญทองชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2

ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการและนำเสนอบนเวทีกลาง ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 1 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
7	นายไชยพร มะลิลา นายตะวัน แสงทอง	รูปแบบการบริหารองค์กร MANEEKAN Model เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางการศึกษา ของโรงเรียนไตรโยคณีกาญจน์วิทยา	ไตรโยคณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี	ชนะเลิศ เหรียญทอง	นำเสนอวันที่ 29 มีนาคม 2567 รร.ราชศุภมิตร
8	นางสาววิไล กวางศิรี ผู้อำนวยการ	รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการประเมินเชิงพัฒนา ๕Q๔P เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียนโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร	เขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทอง	
9	นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการ	นวัตกรรมรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงด้วย TMR Model ตามขั้นตอน TDALIN เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง	
10	นายประเทือง แผนสมบุรณ์ ผู้อำนวยการ	รูปแบบการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน Q-Info ด้วยระบบคุณภาพ PDCA	บ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญทอง	
11	นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ	การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการสอนแบบ active learning โดยใช้รูปแบบ PAPADA MODEL	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทอง	

หมายเหตุ ผู้ที่ได้เหรียญทองชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2

ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการและนำเสนอบนเวทีกลาง ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมกรณีศึกษาคัดเลือก

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
1	นางผู้สดี แสงหล่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ STEM Model	อนุบาลวัดไชยชมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง	
2	นายบุญเลิศ แสงทอง *นางสาวจิรวรรณ ปรีชา นางสาวสมฤทัย พาที นางสาวพรพรรณ เสมทับ	รูปแบบการนิเทศ PAORES เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียน	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	ชนะเลิศ เหรียญทอง	จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอ เวทีกลาง วันที่ 29 มี.ค.2567 โรงแรมราชศุภมิตร
3	นางสาวนาทชนก เข้มขะตกิจ นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม นายเสนา เหมือนหงส์	การพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ MANEEKAN X 3D MODEL	ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง	

หมายเหตุ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง,รองชนะเลิศเหรียญทอง 1-2 ให้นำนวัตกรรมมาจัดบูธนิทรรศการ(ภายในบุธของโรงเรียน)
และนำเสนอในเวทีกลางวันที่ 29 มีนาคม 2567 ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร

ประกาศผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัดกรรมการศึกษา“ตลาดสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ 67”

ประเภท : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น จำนวน 69 นวัตกรรม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
1	นางวริศยา ฤทธิกาญจน์	การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วย Short Model	วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน
2	นางสาวธิดารัตน์ พุดแก้ว	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ตามแนวการสอน มอนเตสซอรี	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน
3	นางสาวจินตนา สุขประเสริฐ	การพัฒนาการจัดประสบการณ์ผ่านชุดกิจกรรม สร้างสรรค์ธรรมชาติตามพหุวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กปฐมวัย	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน
4	นางสาวอนิตยา หงษ์รุ่งเรืองชัย	5E 5 STEP TO KPA บันได 5 ขั้นปั้นเด็กเก่งวิทย์	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทองแดง
5	นางสาวสุชญญา มีช้าง	8 Mission ภารกิจ พิชิตภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน
6	นางสาวมุสดี เท็ชรศิลา	การจัดการเรียนการสอนแบบ Unplugged Coding เพื่อ ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างง่าย โยใช้นวัตกรรม “computation skill model” โมเดลทักษะวิทยาการ คำนวณ	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน
7	นางสาวอรสา เปรมปรีดี	Kids for fun “สนุกกับการเรียนรู้”	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทองแดง
8	นางสาวลภัส ศะศิธร	Business Model “เรียนให้รู้ สู่อุรกิจที่ฝัน”	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เข้าร่วมกิจกรรม
9	น.ส.รัชตะวัน รัตนวรรณ	5 Skill to safety laboratory ทักษะสู่ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน
10	นายวิทยา จันทรงาม	Thai 4 step Model	วัดวังگیเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
11	น.ส.ธชววรรณ พวงลำเจียก	5 MIX FOR LEARNING LANGUAGE การเรียนรู้ภาษาไทยแบบผสมผสาน	วัดวังแก้วเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน
12	น.ส.สุชญาดา แสงเงิน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วย KRUWAN MODEL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบแห่งชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญทองแดง
13	น.ส.นฤตยา ถาวรพรหม นางละเมียด อ่อนเบา น.ส.ลลิตา ดิษฐ	การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชิงโครงการฐานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเกิดทักษะในการมองเห็นและพัฒนาการเรียนรู้ (Visible Learning & Teaching)	หนองปรือพิทยาคม สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
14	น.ส.วรรณญากร ฤทธิเดช น.ส.สริตา ดาบแก้ว น.ส.ปาณิสรา พลานนท์	หลักสูตรร้านกาแฟเทพศรินทร์ ณ บ้านดินลาดหญ้า	เทพศรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี	ชนะเลิศเหรียญทอง
15	น.ส.วรัญญา นิตคุณธรรม	Coding ไชรท์สลับกับพยัญชนะไทย	อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
16	น.ส.พจนาด กลีบสัตบุตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
17	นางสาวไปรยา แสงมาศ	การพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกริยา 3 ช่องในภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมด้วยการเรียนรู้แบบจำ MEMORY MODEL THEORY ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
18	นางสาววราพร สงวนพรรค	การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 3P ร่วมกับการใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
19	นางสาวกัลยรัตน์ ต้นเจริญ	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีลินซ์ (LINCS) ในการพัฒนาผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
20	นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จุลเวช	การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
21	น.ส.รัชวรรณ ว่องจริงใจ	การพัฒนาการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
22	น.ส.ปิยะพร เสมอเหมือน	นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
23	นางสาวณัฐธิดา เจริญสุข	เสียงเซียมซีวรรณคดีมีชีวิต เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน การเดินทางของพลายงาม	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
24	น.ส.พารุณี หอมทวนลม	นวัตกรรมการศึกษา “ดอกเอ๋ยดอกสร้อย” การแต่งกลอนดอกสร้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
25	น.ส.ชฎารมย์ สุทธิอิวัฒน์	การแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เป็นระบบผ่านแพลตฟอร์ม Coding Thailand	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
26	นายจิรวัดน์ คล้ายแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการบวกโดยใช้ชุดฝึกทักษะห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน
27	นายกิตติชัย ทองทวี	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคนิคบันได 6 ชั้น	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1
28	น.ส.จิรวรรณ ปรีชา	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 4P2S เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เรื่องNation นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
29	น.ส.ปารมี ศิริคะรินทร์	การพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการใช้เกม	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง
30	น.ส.กัญญาณัฐ แก้วโกมุต	การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เกมเป็นฐาน(GBL) ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
31	น.ส.สาวิตรี เกตุแก้ว	การพัฒนาทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E ร่วมกับการใช้เกมเป็นฐาน	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
32	น.ส.กาญจนา ยงดี	การศึกษาระบบการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นม.5	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
33	น.ส.สมฤทัย พาที	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์”(Scientific Literacy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรด-เบส	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
34	นายศิลา เมฆปั้น	การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเป็นฐานร่วมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง weather	ร่วมเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
35	นางสุรางค์ สุทธิ	แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
36	นางชาลี มณีอินทร์	แบบฝึกทักษะการอ่าน CHAREEMANEEIN 13 ชั้นฉันทพบเธอ	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
37	นายณรงค์ศักดิ์ ดอกสร้อย	SPORTS Design ทักษะดี ปลอดภัย มีน้ำใจนักกีฬา	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญเงิน

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
38	น.ส.สมฤดี ผาภูมิภิบุร	ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Game Coding คิดสนุก ปลูกจินตนาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาของ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล2	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทองแดง
39	นายศุภวัฒน์ ชีกว้าง	“Chinese to way” เส้นทางกรเรียนรู้ สู่ภาษาจีน	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทอง
40	น.ส.สุดกมล กาญจนรัตน์พันธ์	การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริม สมรรถนะการแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การเขียน โปรแกรมที่ใช้ตรรกะโดยใช้โปรแกรม MICRO:BIT	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทอง
41	ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา เส่าแก้ว	สูตรคุณธรรมษาพัฒนาการคุณ	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทองแดง
42	นางวารารณ์ คมทา	ด้วยเทคนิค Active Learning 5 ขั้นบันไดส่งเสริม ภาษาไทยด้วยแบบฝึกและใบงานโดยใช้เกม	เขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
43	น.ส.วัลลียา วิเศษสิงห์	การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนคำ ห นำ ด้วยเกมจิกซอว์ ห นำ (jigsaw)	เขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
44	น.ส.ดวงทิพย์ แผนสมบุรณ์	การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยใช้ชุดกิจกรรม Unplugged Coding ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3	บ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญทองแดง
45	น.ส.เพลินจิตร เจริญสุข	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบ 5 E เส้นทางวงเวียน Seven E	เทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ	เหรียญทองแดง
46	น.ส.นันทนิชา ญัฐธิกานต์โกคิน	การพัฒนาถ้ำมเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ CMTC Model	เทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ	เหรียญทองแดง
47	น.ส.วิไลวรรณ สำราญวงษ์	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มเกม BAAMBOOZLE ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
48	น.ส.กนกวรรณ สารศาลิน	การรู้จักตนเองด้วยวิธีการสร้าง Protfolio By Starfishlabs ลงในนามบัตร เรื่อง แฟ้มสะสมผลงาน สานสู่ฝัน	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
49	น.ส.พรทิพย์ ศิลแดนจันทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ การศึกษาประเภทเกมจำลองสถานการณ์เทคโนโลยี เปลี่ยนโลก เรื่อง เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง
50	นายกิตติพงศ์ ก้อนสันทะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน โดยใช้เกม Domino Functional Groups ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
51	น.ส.นภัชชา แดนพันธ์	การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนกิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
52	น.ส.ฐิตาพร ทัด	การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ สอนศิลปะ ด้วยขั้นตอน DEKSINPA MODEL ตามแนวคิด การสอนศิลปะบนฐานการเรียนรู้ทางเลือก Choice- Based Art Education และการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ ของเล่นกลไก 3 มิติ Automata ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
53	นายสุทธิศักดิ์ สงกลาง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(การ ออกแบบ) เรื่องเทคโนโลยีแก้ปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผ่าน รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Lifecycle)	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
54	น.ส.ชวณพิศ กระต่าย	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกสะกดคำด้วยเทคนิค EIRA	เขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
55	นางสาวชนานันท์ กุ่มพรม นายเสนา เหมือนหงส์	การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทโคลงสี่สุภาพโดยใช้ GAMES Model ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชุมนุมยวภูมิวิณีกาญจน์	ไตรโยคณีกาญจนวิทยา สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน
56	นายพลกฤษณ์ อนันต์รักษ์	การใช้ชุดสาธิตโมเดลบ้านเปิด-ปิดไฟด้วยมือถือ และชุดสาธิตโมเดลบ้านเปิด-ปิดไฟด้วยเซ็นเซอร์และชุดเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สอนด้วยวิธีการ Project base-learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ไตรโยคณีกาญจนวิทยา สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
57	น.ส.ทักษ์ธนภรณ์ แสนโท	1Q4P เรียนรู้ทักษะสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมน้อย	อนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทอง
58	น.ส.เมษิณีย์ โมเล็ก	การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ Board Game เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน
59	นางชมพูนุท แก้วใจรักษ์	การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วัสดุรอบตัวเราพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4	อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทอง
60	ว่าที่ร.ต.ฐานิศร ชูสุน	นวัตกรรมน้อย Coding & Robotics เรียนรู้ Coding ด้วยกิจกรรมหุ่นยนต์	บ้านวังลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน
61	นายจักรกฤษ เนตรयोग	กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน 5 Fs Step Model บูรณาการกับกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning Strategies)ในสภาพแวดล้อมเชิงบวก	วัดเขาสามลือหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2	เหรียญทองแดง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล
62	นายสายชล สุขสมพีช น.ส.กานดา สุพรรณกุล นายศราวุธ สุวรรณโคตร น.ส.ประพิมพ์พรณ มิคาทนันทน์	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะอาชีพโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)	วัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2	เหรียญทองแดง
63	นายเจษฎา ห้วยหงษ์ทอง	แบบฝึกทักษะการระบายสีน้ำ	อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง
64	น.ส.เสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์	เอกสารประกอบการสอนวิชาตะกร้อ ชุดฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญทองแดง
65	น.ส.กิงบุรณ์ บุญประเสริฐ	4 APPS 4 ขั้นตอนในการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	วัดใหม่ดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 3	เหรียญทองแดง
66	น.ส.วรัญญา ธีญาผล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ Google Sites	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง
67	นายโน้ม เหล็งไทย	สื่อพาวเวอร์พอยต์ปฏิสัมพันธ์ตาม รูปแบบการสอนแบบสร้างเรื่อง เรื่อง การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ในสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทอง
68	ว่าที่ร.ต.ณฤตล เผือกอำไพ	ผลการใช้ชุดฝึกการสอนอังกะลุง ตามแนวคิดของคาร์ลลอร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 2
69	นายสมชาย คำเรียง	ห้องเรียนคุณภาพ 3 S Model	ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเต่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญเงิน

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง,รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1-2 ให้นำนวัตกรรมไปจัดนิทรรศการ(ภายในบูธของโรงเรียน) และนำเสนอเวทีกลาง

ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 1 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมสู่เยาว์ระดับประถมศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
1	เด็กชายเตชิต ปทุมสูติ เด็กหญิงนิชนิภา ชาวบ้านกว้าง เด็กหญิงฉวีลหทัย ชุมพรหม	Zero Waste เครื่องคัดแยกแก้วรีไซเคิล โลก	โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญทองแดง	
2	เด็กหญิงจิรวรรณ บุตอินทร์ เด็กหญิงสมิตา ไชยา เด็กหญิงณัฐริกา จำนงสุข	ออกแบบลายตะกร้าจากโปรแกรม คณิตศาสตร์ Geometer's Sketchpad (GSP)	โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 2	จัดบูธนิทรรศการและ นำเสนอเวทีกลาง วันที่ 29 มี.ค.67
3	เด็กหญิงณัฐหทัย นวลเจริญ เด็กหญิงพิศุทธิ์ชนก หมั่นเพียร เด็กชายสรศักดิ์ บุญมี	หนุ่มาคลุกฝุ่น (อุปกรณ์วัดปริมาณ ฝุ่น PM 2.5)	โรงเรียนอนุบาลด่าน มะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
4	เด็กหญิงพิริลรัตน์ ใจมั่น เด็กหญิงกฤกานต์ ชันขาว เด็กหญิงภัคจิรา สืบแสน	เค้กมะกรูดน้ำนมแสนอร่อย	โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” สพป.กาญจนบุรี เขต 1	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 1	จัดบูธนิทรรศการและ นำเสนอเวทีกลาง วันที่ 29 มี.ค.67
5	เด็กหญิงรัชชิตา กรปรีชา เด็กหญิงสินีนุช วงศ์ชินกฤต เด็กหญิงสิริลักษณ์ ทองนาคหุ่่น	ทองม้วนหวาน บ้านมีสุข พัฒนาสู่ ทักษะอาชีพ	โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
6	เด็กชายภูมิธรรม ภูมุล เด็กชายกิตติเดช หันนาคินทร์ เด็กชายธีรเดช ชินสิริพัฒน์	เครื่องคว่ำกาแฟ สานฝันสู่อาชีพ	โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3	ชนะเลิศ เหรียญทอง	จัดบูธนิทรรศการและ นำเสนอเวทีกลาง วันที่ 29 มี.ค.67

ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมบูรณาการระดับประถมศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
7	เด็กหญิงอรอุมา โพธิ์เงิน เด็กหญิงสุธิตา - เด็กชายกษิติศ ชูแสง	รถเก็บขยะมินิมอล (ตัว รักษ์โลก)	โรงเรียนเขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
8	เด็กชายพงษ์มนัส จันทวาส เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีหะรา เด็กหญิงปทุมขรัสมิ์ โพธิ์ไทย	The King of Plasom	โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ	เหรียญเงิน	
9	เด็กหญิงวรรณุช - เด็กหญิงธัญเรศ มอประกะโทก เด็กหญิงศลิษา แก่นประกอบ	สติ๊กเกอร์ฉบับทำมือ (Sticker D.I.Y)	โรงเรียนเขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญทองแดง	

หมายเหตุ โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง, รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่1-2 ต้องนำผลงานไปจัดบูธนิทรรศการพร้อมนำเสนอผลงานในเวทีกลาง ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมราชศุภมิตร

**ติดต่อผู้ประสานงาน ศน.ถวิล หวังกุ่ม 098-2741641

ประกาศผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา“ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67”

ประเภท : นวัตกรรมรุ่นเยาว์ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
1	เด็กชายนันทพร ศรีทอง เด็กชายเตชินท์ ปรีชา เด็กหญิงขวัญฤดี พวงผิว เด็กหญิงธนัญชนก จิรวัดน์ธนากุล	ชุดการทดลองเคมีย่อส่วนเรื่องการ หาปริมาณกรดออกซาลิก (Oxalic mini teat)	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
2	นางสาวอนิตยา อยู่เป็นสุข นางสาวอัญชิสา ดวงเพชร นางสาวมนิสรา กนกวานิช	ระบบเปิด - ปิดหลอดไฟผ่านระบบ WIFI	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง	
3	นางสาวกชกร กานต์ถิรทรัพย์ นางสาวนภาพร อรุณศรีสุวรรณ นางสาวพิจิตรา -	ศึกษาการใช้ถ่านจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรในการผลิต แอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็ง	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
4	นายรักชาติ สังข์ขำนาญกุล นายสุวรรณ เสตะพันธ์ นางสาวจันทร์จิรา คงประยูรศักดิ์ นางสาวภัสสร สุวรรณศิลป์ชัย นางสาวสุภัทสรุา ศรีวัฒนา	เตาปิ้งลูกชิ้นไร้ควัน	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
5	นางสาวณัฐวดี ศรีสุพรรณ นางสาวรินรดา หมิ่นสะกดดี นางสาวอรณิชา ทองผาภูมิประภาส	เครื่องปั้มน้ำและบำบัดน้ำเสีย	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	ชนะเลิศ เหรียญทอง	จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอ วันที่ 29 มี.ค.2567
6	นายบุญญฤทธิ์ บุญกลิ่น นายระพีพันธ์ นະดี นางสาวจุฬามณี ตุนทกกิจ	เส้นขนมจีนจากสมุนไพรธรรมชาติ	โรงเรียนพังตรุราษฎร์ รังสรรค์ สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	

ประเภท : นวัตกรรมรุ่นเยาว์ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
7	เด็กหญิงพิมพ์พิมพ์ วัฒนล้อม เด็กหญิงยุวดี - เด็กหญิงรัตนกร มากสมบูรณ์	เค้กกระป๋อง (CANNED CAKE)	โรงเรียนบ้ายพุลีเย็บ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
8	นายโยธิน วัฒนอิทธิชัย นายอรุปัญญา สิริหงส์ นายนนท์ ธนาธีระกุล	คอมพิวเตอร์จำลองจากกะลามะพร้าว	โรงเรียนไตรโยคมนตรีกาญจน์ วิทยา สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
9	เด็กหญิงศรีษธา โชโครต เด็กหญิงวิริศา เกสรบัว เด็กหญิงธมนวรรณ สุกร	รถเข็นเก็บใบไม้	โรงเรียนเขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
10	เด็กหญิงสาธิตา - เด็กหญิงธัญชนก ยิ้มไพโร เด็กหญิงवासนา สุขอุดม	อักษรไทยด้วยปูนซีเมนต์	โรงเรียนเขาดินวิทยาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1	เหรียญเงิน	
11	นายธนาธิป พุกภูษา นายวรินทร์ สุขพูล นางสาวเข็มอัปสร สังขศรี	Plant Paper (กระดาษจากพืชใน ท้องถิ่น)	โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
12	เด็กหญิงกชกร บุญเชิด เด็กหญิงเกวลิณ นาคงาม เด็กหญิงชญาณิศ พวงเพชร	การพัฒนาแอปพลิเคชัน POS (Point of Sale) สำหรับร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงด้วย KODULAR	โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อนวัตกรรม	โรงเรียน/สังกัด	รางวัล	หมายเหตุ
13	นายภูวดล นิยมศักดิ์ นายบองพล มาคณิต นายรชต ธาดาวิโรจน์	การพัฒนาระบบ Ai ตรวจสอบวัตถุเพื่อพัฒนาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนท่าม่วงราชบุรีบำรุงด้วย CIRA CORE	โรงเรียนท่าม่วงราชบุรีบำรุง สพม.กาญจนบุรี	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่2	จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอ วันที่ 29 มี.ค.2567
14	นางสาวปณิตาธิ์ย์ โหม้พา นายนที น้อยสะคราญ นายพงศธร เอี่ยมประเสริฐ	เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4	รองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่1	จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอ วันที่ 29 มี.ค.2567
15	นายจักริน ยิ้มแย้ม นายวรรณณะ วีระวงษ์ เด็กชายชนาภัทร ช้อยสามนาค	ถังคัดแยกขยะอัตโนมัติ	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4	เหรียญเงิน	
16	นายชอยินลิน - เด็กชายอริคม วสุธามัญมิ เด็กชายดำรง ทวีวิภาสกุล เด็กชายอดิเทพ ทองจอก เด็กชายอาคม หงษ์ขวาไพร	เครื่องปรับอากาศ Air Cool แบบพกพา	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง	
17	เด็กชายธนพล พิพัฒน์สุขกุล เด็กชายเอกบวร คงธนงามสกุล เด็กชายวงศกร พันธุ์พรหมา เด็กชายโชคชัย มะลิซ้อน	เครื่องอบลมร้อนจากแผ่นเพลเทียร์	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญเงิน	
18	นายไพรัตน์ รุ่งเรือง นางสาวพัชราภา อุ่มไกร นางสาวหยดน้ำ -	เลือกให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง	โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) สพม.กาญจนบุรี	เหรียญทองแดง	

หมายเหตุ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง,รองชนะเลิศเหรียญทอง 1-2 ให้นำนวัตกรรมมาจัดบูธนิทรรศการ(ภายในบูธของโรงเรียน) และนำเสนอในเวทีกลางวันที่ 29 มีนาคม 2567 ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร